

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/BCSD ngày 29/3/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2022-2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1793/QĐ-BTP ngày 31/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Căn cứ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 22-NQ/BCSD của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2022-2025 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 22-NQ/BCSD), Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/BCSD nhằm nâng cao nhận thức của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác công nghệ thông tin, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công nghệ thông tin: Cơ bản hoàn thành việc xây dựng Chính phủ điện tử theo Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tư pháp Phiên bản 2.0, từng bước thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số, hướng tới xây dựng Chính phủ số trong Bộ, Ngành Tư pháp.

2. Xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để các đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể tại Nghị quyết số 22-NQ/BCSD.

II. NỘI DUNG

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định tại Nghị quyết số 22-NQ/BCSD, các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Các nội dung nhiệm vụ cụ thể; thời gian thực hiện nhiệm vụ; đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ và căn cứ xác định nhiệm vụ được xác định tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Công nghệ thông tin chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch để báo cáo Ban cán sự đảng trước ngày 20/12.

2. Các đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Kế hoạch này; đưa nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin vào kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin về Cục Công nghệ thông tin trước ngày 15/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

3. Văn phòng Bộ phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện, tham mưu việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ.

4. Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch này theo đúng quy định của pháp luật; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của Bộ, ngành Tư pháp và thực tiễn điều hành ngân sách nhà nước hàng năm./.